
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 

วันอังคารที่  23  กรกฎาคม พ.ศ. 2567  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพรทิพย์  สมนาม ประธานสภา ฯ พรทิพย์  สมนาม  
2 นายคนอง  จำลอย รองประธานสภาฯ คนอง  จำลอย  
3 นายจิตร  ฉันทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 จิตร  ฉันทา  
4 นายพุทธวงษ์  รักติกูล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 พุทธวงษ์  รักติกูล  
5 นายชุมพร  มีแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ชุมพร  มีแสง  
6 นายสมาน  ทวีการ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมาน  ทวีการ  
7 นายชาญชัย  บุญแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ชาญชัย  บุญแก้ว  
8 นายวินัย  ไกรทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 วินัย  ไกรทอง  
9 นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง เลขานุการสภา ฯ สุพชรสิริ  มาทอง  
 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางธนารีย์  ฟักสอาด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 - ลาป่วย 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 สิบตำรวจเอกมานะ  คล้ายสิงห์ นายก อบต.บ้านสร้าง สิบตำรวจเอกมานะ  คล้ายสิงห์  
2 นายแดง  ทวีการ รองนายก อบต.บ้านสร้าง แดง  ทวีการ  
3 นายยอง  สังข์กร รองนายก อบต.บ้านสร้าง ยอง  สังข์กร  
4 นางดาริณี  จำลอย เลขานายก อบต.บ้านสร้าง ดาริณ ี จำลอย  
5 นายธัชณะพิศาล  เจริญสมบัติ นายช่างโยธาชำนาญงาน      

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
ธัชณะพิศาล  เจริญสมบัติ  

6 นายสมาธิ  จันทร์เทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง 

สมาธิ  จันทร์เทศ  

7 นางกัญญา  นิลสอน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กัญญา  นิลสอน  
8 นางสาวเบ็ญจวรรณ  สมนาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เบ็ญจวรรณ  สมนาม  

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างมาครบองค์ประชุมแล้ว นายพรทิพย์  สมนาม 
ประธานสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลบ้านสร ้าง เป ็นประธานในที ่ประช ุม ได ้กล ่าวเป ิดการประชุม                            
และดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ  
นายพรทิพย์ สมนาม 1. วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง หมู่ที่ 2 นางธนารีย์  
ประธานสภา ฯ  ฟักสอาด  ขอลาป่วย 
 2. ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ได้ทำหนังสือสอบถามการ

ดำเนินการก่อสร้างถนนหมู่ที่ 11  ตำบลบ้านสร้างไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ตอบกลับหนังสอื ที่ 
ปจ 51007/3761 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เรื่อง แจ้งโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้แจ้งว่าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลวง ถึง บ้านวังหัวคู้  
หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร 
จาก กม. 1+400 ถึง กม. 2+700 โดยไม่มีระยะทางดำเนินการในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ
ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.บ้านสร้าง ทราบว่าโครงการดังกล่าวไม่
มีการดำเนินการในเขตพ้ืนที่องคก์ารบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ครับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง                      
สมัยวิสามัญ สมัยที ่  1 คร ั ้งท ี ่  1 ประจำปี พ.ศ. 2567  เมื ่อว ันที่                  
17  เมษายน 2567  

นายพรทิพย์  สมนาม - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ได้ตรวจรายงานการ 
ประธานสภา ฯ ประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง มีส่วนใดที่ผิด หรือจะแก้ไขในรายงานการประชุม

หรือไม่ ขอให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ช่วยพิจารณาตรวจดูด้วยครับ  
 - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ครับ 
 ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านสร้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่        
17  เมษายน  2567  

 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง                  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 17  เมษายน
2567                        
 - รับรอง  8  เสียง 
 - ไม่รับรอง 0  เสียง 
 - งดออกเสียง 0  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอใหม่  
นายพรทิพย์ สมนาม 3.1 เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ประธานสภา ฯ  เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2567   
 - ขอเชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงด้วยครับ  
สิบตำรวจเอกมานะ คล้ายสิงห์ - เรียนท่านประธานสภา ฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
นายก อบต.บ้านสร้าง บ้านสร้าง ทุกท่าน  

                               บันทึกหลักการและเหตุผล 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

                                   เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567  
                                    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการดำเนินโครงการพัฒนา และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ เพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ไปแล้วนั้น  

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมมครั้งที่ 1/2567 เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 
2567 เพื ่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ เป็นการ
แสดงออกถ ึงความจงร ักภ ักด ี  และสำน ึกในพระมหากร ุณาธ ิค ุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว และเพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี  

โดยดำเน ินการตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำ 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ดังนี้ 

ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ 
พระราชดำร ิ  งานพระราชพ ิธ ี  ร ัฐพ ิธ ี  นโยบายร ัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ   

บริหาร... 
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บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ ่นที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสังคมให้เข้มแข็ง 
  กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม 
 (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
  1. โครงการศึกษาดูงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  
 วัตถุประสงค์  เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ

แสดงออกถึงความจงรักภักดี   
 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน 
 งบประมาณ ปี 2567 จำนวน  200,000  บาท 
 ตัวช้ีวัด (KPI)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
  ผลที ่คาดว่าจะได้ร ับ   ประชาชนมีจิตสำนึกที ่ด ีและมีใจเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด 
  2. โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 วัตถุประสงค์  เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ

แสดงออกถึงความจงรักภักดี   
 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  จัดโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับสถาบันกษัตริย์ 
 งบประมาณ ปี 2567 จำนวน  200,000  บาท 
        ปี 2568 จำนวน  200,000  บาท  
         ปี 2569 จำนวน  200,000  บาท 
   ปี 2570 จำนวน  200,000  บาท  
 ตัวช้ีวัด (KPI)  จัดโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับสถาบันกษัตริย์ 
  ผลที ่คาดว่าจะได้ร ับ   ประชาชนมีจิตสำนึกที ่ด ีและมีใจเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด 
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นายพรทิพย์  สมนาม  - ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
ประธานสภา ฯ  2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 แล้ว มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมี

ข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีข้อสอบถาม ขอมติสภาพิจารณาเห็นชอบ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หาก
เห็นชอบขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ ่มเติมครั ้งที่ 
1/2567 ด้วยคะแนนเสียง 

  - เห็นชอบ 8  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ 0  เสียง 
  - งดออกเสียง  0  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  
นายพรทิพย์  สมนาม       - ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน มีเรื่องที่จะแจ้งหรือข้อสอบถามในที่ 
ประธานสภา ฯ  ประชุมสภา ฯ  เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบ หรือเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อน

ให้กับประชาชน เชิญครับ  

นายคนอง จำลอย - ช่วงถนนคอนกรีตที่ท่อทรุด น้ำขึ้นแล้วครับ คงซ่อมไม่ได้ อยากจะขอลูกรังไป 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 8 ลงหลุมลึก 2 จุด  

นายชุมพร  มีแสง  - ไฟโซล่าเซลล์ ดับ จุดที่แจ้งไว้ยังไม่ติดครับ  
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5 

นายชาญชัย บุญแก้ว - ถนนลาดยาง ช่วงปากคลองสอง - ท่ากระทุ่ม มีหลุมเยอะ อยากให้ช่วย 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 10  ดำเนินการแก้ไขครับ 

นายพุทธวงษ์ รักติกูล  - ขอให้ช่วยลงลูกรังช่วงคอสะพานถนนวังรี เนื่องจากมีการยุบตัว กลัวจะเกิด 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 3 อันตรายเวลาประชาชนใช้สัญจร 

นายสมาน ทวีการ - ถนนเส้นปากทางคลองสอง มีหลุมเยอะ ช่วงนี้หน้าฝนทำให้น้ำขังมองไม่เห็น 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9  หลุมขอให้ช่วยแก้ไขด้วยครับ 
นายพรทิพย์  สมนาม - ขอเพ่ิมเติมเนื่องจากมีการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอ 
ประธานสภา ฯ  งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของเครื่องผลิต

น้ำประปาจากน้ำดิบ (น้ำบาดาล และผิวดิน) เป็นระบบกรองน้ำเพื่อใช้สำหรับ
แก้ไขปัญหาระบบประปาเดิมที่ยังไม่สามารถผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ อยาก
ฝากให้ทางผู้บริหารช่วยดูด้วยครับ เพ่ือจะได้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่
ได ้

- มีสมาชิกฯ... 
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 - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอผู้บริหารเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
  ถ้าไม่มีขอเชิญท่านผู้บริหารครับ 

สิบตำรวจเอกมานะ คล้ายสิงห์  - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ   
นายก อบต.บ้านสร้าง - ถนนหมู่ 11 ของเรายังไม่มีในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

ขอฝากทางท่านปลัดช่วยดูด้วยครับ เราอาจจะต้องดำเนินการเอง  
 - ถนนหมู่ 8  ขอให้ช่างดำเนินการเสริมลูกรังด้วยครับ  
 - ไฟโซล่าเซลล์ ของหมู่ที่ 5  ขอให้ช่างช่วยประสานช่างเข้าไปดูด้วยซ่อมด้วยนะ

ครับ 
 - ถนนหมู่ 10 ปากทางคลองสอง - ท่ากระทุ่ม  ต้องเอายางมะตอยไปซ่อมก่อน  
 ขอให้ช่างช่วยดูด้วยครับ 
 - คอสะพานถนนวังรี หมู่ 3  ต้องลงลูกรังก่อน ขอให้ช่างช่วยไปตรวจดูด้วยครับ  
 - ถนนหมู่ 9  ฝากช่างช่วยลงไปตรวจดู และจะได้ดำเนินการ 
 - เครื่องกรองระบบน้ำประปา ฝากเจ้าหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ

ช่วยดู ศึกษารายละเอียดการดำเนินการว่าต้องดำเนินการอย่างไรด้วยครับ 

นายพรทิพย์  สมนาม  - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีเรื่องหรือปัญหาจะเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภา ฯ  เพิ่มเติม ขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ และคณะผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมวันนี้   

ขอเลิกประชุม ขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 

 

ลงชื่อ      สุพชรสิริ  มาทอง          ผู้จดบันทึกการประชุม  
              ( นางสาวสุพชรสิริ มาทอง  )  
                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง  
 

 
ลงชื่อ       พรทิพย์  สมนาม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              ( นายพรทิพย์ สมนาม )      
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
 
 
 

คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

    ลงชื่อ      สมาน ทวีการ           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายสมาน  ทวีการ ) 
 
 

    ลงชื่อ    พุทธวงษ์  รักติกูล        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              ( นายพุทธวงษ์  รักติกูล ) 
 
 

    ลงชื่อ       ธนารีย์  ฟักสอาด         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นางธนารีย์  ฟักสอาด ) 
 

 (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี                       
พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม พ.ศ.2567)  


